



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขชะ

เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอบต.ทุเรียนถึงบ้านลุงจ้ออัน  
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขชะ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอบต.ทุเรียนถึงบ้านลุงจ้ออัน บ้านโนน  
มะขามป้อม หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 468.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  
ไม่น้อยกว่า 2,808.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ  
ป้ายโครงการเมื่อแล้วเสร็จอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขชะกำหนด งบประมาณ  
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,000,000 บาท และจ่ายจากเงินสนับสนุน  
งบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)  
จำนวน 500,000 บาท

ราคากลางในการประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  
1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี  
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน  
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขชะเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่  
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือต้องไม่เป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วย  
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ  
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะงอนสิทธิที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการตั้งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้าง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะงอน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มาคุณสมบัติและรับฟังคำชี้แจง ในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชะงอนไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ ชั้น 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อบรมชี้แจงผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครราชสีมา และกำหนดประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.10 – 15.40 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชะงอน ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.Gprocurement.go.th](http://www.Gprocurement.go.th), [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) และ [www.chae.go.th](http://www.chae.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4444-4424 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะงอน